

Số: 151/BC-UBND

Vinh Thanh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Sau kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 3908/UBND-TH ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; UBND huyện Vinh Thanh báo cáo như sau:

Cử tri huyện Vinh Thanh tiếp tục kiến nghị đối với trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Võ Sỹ (xã Vĩnh Quang, huyện Vinh Thanh) đồng thời kiến nghị hồ sơ thủ tục công nhận truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Võ Thị Át là mẹ của đồng chí Võ Sỹ (có một người con duy nhất hy sinh).

Trả lời: Đồng chí Võ Sỹ, sinh vào khoảng năm 1944 (không rõ quê quán), đầu năm 1963 theo gia đình đến xóm Định Xuân, thôn Định Quang, xã Bình Quang (nay là thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang) sinh sống, đến tháng 4/1963, đồng chí thoát ly tham gia du kích xã Bình Quang, huyện Bình Khê. Năm 1968, trên đường đi công tác bị địch phục kích bắn hy sinh tại Rộc Cá Cồ (Sân chim) nay thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Vinh Thanh và được an táng tại đó.

Đến năm 1982, Nhà nước có chủ trương đưa tất cả mộ liệt sĩ vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ. Theo đó, mộ đồng chí Võ Sỹ được nhân dân đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Quang (nay là xã Vĩnh Quang, huyện Vinh Thanh), lúc này chính quyền địa phương không lập sơ đồ mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ, nên hiện nay mộ của đồng chí không có tên trong danh sách quản lý sơ đồ mộ chí.

Đến năm 2006, UBND xã Vĩnh Quang nhận được ý kiến phản ánh của nhân dân đề nghị xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ cho đồng chí Võ Sỹ, qua kết quả xác minh của xã Vĩnh Quang thì trường hợp hy sinh của đồng chí Võ Sỹ có người giao nhiệm vụ, người biết trường hợp hy sinh, nhưng không có các giấy tờ, tài liệu liên quan đến trường hợp hy sinh của đồng chí theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Do vậy, địa phương không thể xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí.

Sau khi có Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. UBND huyện Vinh Thanh chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành kiểm tra, rà soát các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến trường hợp hy sinh của đồng chí Võ Sỹ nhưng không có bất cứ tài liệu nào thể hiện, nên không thể xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí theo quy định. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 3, Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định liệt sĩ, thương binh, người hưởng

chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ được quy định căn cứ xác nhận liệt sĩ: Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

Do đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Thạnh tiến hành xác minh các nhân chứng xác định mộ của đồng chí Võ Sỹ đã được nhân dân bốc đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Quang năm 1982 (nay là xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) là ngôi mộ số 04, hàng số 03, khu A (mộ hiện nay chưa biết tên). Theo đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã có Tờ trình số 10/TTr-LĐTBXH ngày 28/02/2014 đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định xem xét việc xin đặt thông tin đồng chí Võ Sỹ trên bia mộ nói trên để có cơ sở xác lập hồ sơ đề nghị công nhận là liệt sĩ.

Ngày 09/10/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã có Công văn trả lời số 1909/SLĐTBXH-NCC với nội dung: Việc đề nghị khắc thông tin đồng chí Võ Sỹ lên bia chưa biết tên tại mộ số 04 hàng số 03, khu A nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Quang chưa thực hiện được vì đồng chí Võ Sỹ hiện tại chưa được công nhận là liệt sĩ. Do đó, địa phương không có cơ sở để xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí Võ Sỹ và hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Võ Thị Át (hiện nay gia đình ông Võ Sỹ không còn thân nhân).

Trên đây là kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền. UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT, K3, LĐ-TB&XH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Bảo